

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 31.93 บาท แนวโน้มอ่อนค่า คาดกรอบ 31.85-31.95 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.93 บาท อ่อนค่าจากระดับ 31.89 บาท ในช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน คาดกรอบระหว่างวันที่ 31.85-31.95 บาท

* นายจิตติพล พุกษามาธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทวันนี้ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง หลังภาพความเสี่ยงที่สูงขึ้นหนุนทั้งดอลลาร์และสกุลเงินในฝั่งเอเชียไปพร้อมกัน จึงอาจไม่ได้เห็นความเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์มากนัก ในช่วงถัดไป ยังต้องคงรอให้ตลาดการเงินกลับมาเปิดรับความเสี่ยงอย่างเต็มที่ก่อน ค่าเงินเอเชียและเงินบาทจึงจะสามารถปรับตัวแข็งค่าขึ้นได้ต่อ

* ในคืนที่ผ่านมาตลาดให้ความสนใจกับผลโหวตรับข้อตกลง Brexit ในสภาอังกฤษ ซึ่งร่างข้อตกลงของนายกรัฐมนตรี เทเรซ่า เมย์ ไม่ผ่านสภา ส่งผลให้ในระยะสั้นความไม่แน่นอนในตลาดคงอยู่ในระดับสูง ขณะที่ค่าเงินปอนด์ของอังกฤษปรับตัวขึ้นทันที จากระดับ 1.27 ปอนด์ต่อดอลลาร์มาที่ 1.28 ปอนด์ต่อดอลลาร์ เนื่องจากตลาดคาดว่าในที่สุดจะต่อนเลื่อนการเจรจาและเส้นตายเรื่อง Brexit ทั้งหมดออกไปก่อน

* ขณะที่ตลาดการเงินสหรัฐฯ หนุนในกลุ่มเทคโนโลยีฟื้นตัวกลับขึ้นได้ต่อเพราะนักลงทุนคลายความกังวลกับปัญหาเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว หลังจากเห็นว่าทางการจีนมีนโยบาย “ลดภาษี” เข้ามาสนับสนุนภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า

* อย่างไรก็ตาม ปัจจัยดังกล่าวอาจหนุนให้ดัชนี S&P500 ปรับตัวบวกขึ้นถึง 1.1% แต่บอนด์ยีลด์อายุ 10 ปีของสหรัฐฯ ที่ปรับตัวขึ้นเพียง 1bp มาที่ระดับ 2.72% ยังคงสะท้อนภาพตลาดที่ไม่ได้เปิดรับความเสี่ยงมากนัก

* ในระยะสั้นสิ่งที่ต้องจับตาต่อแน่นอนคือความวุ่นวายทางการเมืองในฝั่งยุโรป ซึ่งจะส่งผลให้ทั้งค่าเงินยูโรและเงินปอนด์ของอังกฤษผันผวน กลายเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้เงิน ดอลลาร์แข็งค่ากลับขึ้นมาได้ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ นางเทเรซ่า เมย์ จะต้องกลับมารายงานแผนฉุกเฉินกับรัฐสภาภายในวันที่ 21 ขณะที่ในปัจจุบัน ยังไม่มีทีท่าว่าจะมีข้อตกลงแบบไหนที่สามารถผ่านสภาได้

* ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 96.02 จากวานนี้ที่ 95.49

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2,593.47 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 630.95 ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 31.874 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS